

Giới thiệu sản phẩm thịt bò ăn ngô Ontario Corn Fed Beef Canada

03:32 03/05/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 2/5/2024, tại Hà Nội, Công ty Qualifoods phối hợp thương hiệu Ontario Corn Fed Beef (OCFB) thuộc Hiệp hội những người chăn nuôi gia súc Ontario (OCFA), thương hiệu Excel Beef (Excel) thuộc Tập đoàn Cargill và Hiệp hội bò Canada (Canadian Beef), tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm thịt bò ăn ngô Ontario Corn Fed Beef Canada. Các bên đã cùng nhau ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm thịt bò ăn ngô chất lượng cao.

Phát biểu tại sự kiện ra mắt sản phẩm thịt bò ăn ngô Ontario Corn Fed Beef Canada, ông Nguyễn Đình Quỳnh, Giám đốc Công ty Qualifoods cho biết: Bò OCFB được nuôi tại các trang trại gia đình ở Ontario (Canada) bởi các nhà sản xuất có trách nhiệm và có tên tuổi. Các quy trình bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Chương trình cho bò ăn ngô, giúp cân bằng dinh dưỡng, thịt bò có hương vị thơm ngon nhất quán.



OCFB là nhà sản xuất rộng nhất trong chương trình sản xuất thịt bò tại Canada, mỗi năm khoảng 325.000 gia súc.

Trước vấn đề được quan tâm nhất hiện nay về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, Giám đốc Nguyễn Đình Quỳnh khẳng định: “Sản phẩm bò khi cập bến tại cảng, ngay lập tức được các bộ phận kiểm dịch của Việt Nam lấy mẫu. Sau 3 đến 5 ngày sản phẩm sẽ được trả lại để biết kết quả kiểm dịch có đủ tiêu chuẩn được tiêu thụ tại Việt Nam hay không. Chúng tôi tự tin với các sản phẩm của Qualifoods đến với người tiêu dùng tại Việt Nam đều được nhập khẩu trực tiếp và chính ngạch nên đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe và đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm an toàn nhất”.

Chương trình thịt bò ăn ngô được quản lý bởi Hiệp hội những người chăn nuôi gia súc Ontario (OCFA) (Canada). Các thành viên của OCFA là những nông dân đang cung cấp thức ăn cho hơn một nửa số gia súc được cho ăn trong tỉnh Ontario. Nhiệm vụ của OCFA là tăng cường và duy trì ngành công nghiệp thịt bò bền vững ở Ontario. Nhiều trang trại thành viên đã được truyền qua nhiều thế hệ. Chương trình này được xây dựng dựa trên nghiên cứu thị trường cho thấy người dân Ontario muốn có cơ hội mua các sản phẩm được sản xuất tại địa phương.



Bò OCFB được nuôi tại các trang trại gia đình ở Ontario - Canada.

Kể từ đó, chương trình tiếp tục phát triển khi người tiêu dùng trên toàn tỉnh mua các sản phẩm thịt bò nuôi bằng ngô vì có chất lượng và hàm lượng dinh dưỡng cao. Thịt bò chất lượng cao nhất được sản xuất bằng cách xác định cẩn thận các thành phần thức ăn. Thức ăn chủ yếu của bò sẽ là ngô (được trồng tại Ontario – Vùng rộng nhất Canada), cho nên thịt bò được sản xuất sẽ có hương vị ngon khác biệt. Trang trại nuôi bò với chế độ dinh dưỡng bền vững của các chuyên gia Nhật Bản, cho bò ăn ngô theo tiêu chuẩn tốt nhất và nhân rộng mô hình cho hơn 500 trang trại trên toàn Canada.

Ông John Baker, Giám đốc, Quản lý thương hiệu, phát triển kinh doanh Ontario Corn Fed Beef, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng công bố việc ký kết hợp tác với Công ty Qualifoods, là một trong những doanh nghiệp cung cấp thực phẩm tại thị trường Việt Nam. Được làm việc với một trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp vệ sinh an toàn thực phẩm uy tín và chất lượng, chúng tôi sẽ có cơ hội tốt hơn để phục vụ khách hàng hiệu quả nhất. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai bên sẽ mang lại cho người tiêu dùng những sản phẩm sạch.

Đức Thịnh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/gioi-thieu-san-pham-thit-bo-an-ngo-ontario-corn-fed-beef-canada>